



# ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

## ประกาศ

### ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

#### เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Web Application Firewall (WAF) โดยวิธีสอบราคา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของธพว. ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ การค้าคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ยกเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ผู้เสนอราคา ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทยให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์(ตามคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค) โดยระบุชื่อโครงการฯ พร้อมนำมาแสดงในวัน ยื่นของสอบราคา ซึ่งหนังสือนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นของสอบราคา
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.-บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปกับธพว. ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 8.30น. - 16.30น. โดยนำหลักฐานประกอบการรับเอกสาร ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30น. ได้ที่ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคาร SME BANK TOWER เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ 5 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคาร SME BANK TOWER เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-265-4909

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559



(นายจักรกฤษณ์ การุณสริต)

ประธานคณะกรรมการสอบราคา

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Web Application Firewall (WAF)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย